



# ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๖๒๓๑

วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานประเด็นเด่นประจำวัน

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานประเด็นเด่นประจำวัน ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ รวม ๑๑ ข่าว มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวรณัฐ สวycastleข้าว)  
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์  
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

**รายงานประเด็นเด่นประจำวัน**  
**ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓**

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๑	กทม.ประกาศ ๑๐ มาตรการ ควบคุมการระบาด โรคโควิด-๑๙	matichon thairath thansettakij siamrath dailynews naewna news.thaipbs khaosod komchadluek bangkokbiznews prachachat posttoday mbtfnews innnews banmuang newtv mgronline kapook marketeeronline isranews thematter sanook springnews siamsport js๑๐๐ acnews nationtv thaipbs	<p>- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวว่า กทม.ได้เรียกประชุมด่วน คณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร เพื่อหารือ มาตรการป้องกันและรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด-๑๙ ได้ข้อสรุปมาตรการต่างๆ ดังนี้ (๑) ปิดโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็ก ก่อนวัยเรียนในสังกัด กทม. ที่มีพื้นที่ติดต่อกับ จ.สมุทรสาคร ๑๔ วัน ตั้งแต่วันที่ ๒๑ ธ.ค.๖๓ - ๔ ม.ค.๖๔ ได้แก่ เขตบางขุนเทียน บางบอน และหนองแขม โดยให้จัดการเรียนการสอนเสริมและการเรียนออนไลน์ทดแทน (๒) ข้าราชการ และบุคลากรกทม.ที่เดินทางไป-กลับ กรุงเทพฯ - สมุทรสาคร หรือมีที่พักอาศัย อยู่ใน จ.สมุทรสาคร ให้ปรับเปลี่ยนเป็นการทำงานที่บ้าน (work from home) (๓) ขอความร่วมมือภาครัฐและเอกชน งดจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชน จำนวนมาก เช่น งานเทศกาลปีใหม่ กิจกรรมสวนดนตรีข้ามปี และงานรื่นเริงต่างๆ แต่หากจะจัดงาน ต้องเสนอแผนควบคุมโรคเพื่อขออนุญาตกับสำนักอนามัย กทม.เพื่อพิจารณา (๔) ตั้งด่านคัดกรองแรงงานต่างด้าว เดินทางเข้าสู่ กรุงเทพฯ ๔ เส้นทาง ได้แก่ ถ.เพชรเกษม ถ.พระรามที่ ๒ ถ.บรมราชชนนี และ ถ.เลียบคลองพิทยาลงกรณ์ ตลอด ๒๔ ชม. (๕) ให้ใช้สวนสาธารณะเพื่อการ ออกกำลังกาย งดการรวมตัว (๖) จัดเจ้าหน้าที่ตรวจค้นหาเชื้อโควิด-๑๙ เชิงรุก ในแรงงานต่างด้าว ๑๐๐ % ที่ทำงานในตลาดสดทุกแห่งทั่วกรุงเทพฯ ทั้ง ๔๗๒ แห่ง รวมถึงพ่อค้าแม่ค้าคนกลางที่มีการติดต่อซื้อขายสินค้าอาหารทะเลจาก จ.สมุทรสาคร (๗) สำนักงานเขตดำเนินการคัดกรองเชื้อโควิดในแรงงานต่างด้าว ในแคมป์คนงานก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง ๑๐๐% (๘) ขอความร่วมมือศาสนสถาน ต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯ งดให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาทำกิจกรรมภายในพื้นที่ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย (๙) ให้ ร.ร.กทม. สํารวจ ผู้ปกครองของนักเรียน ที่เป็นแรงงานต่างด้าว เพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดกรองโควิด และ (๑๐) สถาน ประกอบการร้านอาหาร โรงแรม ห้างสรรพสินค้า และสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ต้องเข้มงวดในการตรวจคัดกรองผู้ที่เข้าไปใช้บริการ ๑๐๐ % สวม หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างของโต๊ะอาหาร งดเดิน พร้อมทำความสะอาด</p>	<p><u>ด้านบวก</u> - ขับเคลื่อนมาตรการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ใน พื้นที่กรุงเทพฯ อย่างเข้มข้นและ ต่อเนื่อง - เฝ้าระวัง และแจ้งเบาะแสกรณี พบผู้ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคโควิด-๑๙</p>	<p>- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน ตามมาตรการป้องกันและ ควบคุมการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างเข้มข้น และต่อเนื่อง และรณรงค์ ขอความร่วมมือเจ้าของ สถานประกอบการตรวจ คัดกรองแรงงานต่างชาติ ทางเว็บไซต์ BkkCovid-๑๙ รวมถึงขอความร่วมมือ ผู้ประกอบการและประชาชน ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และควบคุมโรคที่กำหนด อย่างเคร่งครัด</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
		tna.mcot thestandard moneyandbanking thebangkokinsight tnnthailand thaipost workpointtoday onem๓๑ businesstoday bit.ly thaiquote sentangsedtee kaahoon Newtv prachachat kapook thaipost ryt๙ tnnthailand posttoday mgronline kaahoon facebook.com twitter.com	<p>สถานที่ตามแนวทางปฏิบัติที่กำหนดไว้ เพื่อความปลอดภัย</p> <p>- ขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนก และขอให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ อย่างต่อเนื่อง สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน ล้างมือให้สะอาดบ่อยๆ ด้วยน้ำสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ไม่เข้าไปอยู่ในสถานที่แออัดหรือพื้นที่เสี่ยง และปฏิบัติตามคำแนะนำในการป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด</p> <p>- ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกของ กทม. กล่าวว่า กทม.ขอความร่วมมืองดจัดกิจกรรมปีใหม่ โดยขณะนี้หน่วยงานภาครัฐได้งดจัดกิจกรรมทุกกิจกรรมทั้งหมด ส่วนเอกชนเป็นเพียงการขอความร่วมมือ หากจะจัดต้องขออนุญาตสำนักงานอนามัย กทม.พร้อมแผนควบคุมโรค อย่างไรก็ตามแม้กิจกรรมปีใหม่เป็นกิจกรรมสำคัญ แต่สถานการณ์การแพร่ระบาดที่เกิดขึ้นจำเป็นต้องเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ กทม.ขอความร่วมมือผู้ที่พักอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ แล้วเคยมีประวัติเดินทางไป จ.สมุทรสาคร ช่วงวันที่ ๑ ธ.ค. เป็นต้นมา ขอให้ประเมินความเสี่ยงสัมผัสกับผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ ที่เว็บไซต์ <a href="http://bkkcovid๑๙.bangkok.go.th/">http://bkkcovid๑๙.bangkok.go.th/</a> หากประเมินพบว่าเป็นผู้ที่มีความเสี่ยง เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจะติดต่อเพื่อสอบสวนโรคทันที หรือหากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่สำนักงานอนามัย ๐๒-๒๕๕-๗๕๙๗, ๐๙๔-๓๘๖-๐๐๕๑ หรือหากต้องการขอรับการตรวจโควิด-๑๙ สามารถเข้ารับการตรวจได้ทุก รพ. และขอความร่วมมือบริษัทห้างร้าน หน่วยงานเอกชน และภาครัฐ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-๑๙ อย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะสถานที่ที่มีการรวมคนจำนวนมาก</p> <p>- นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ป.กท. กล่าวว่า สำหรับการปิดโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพฯ นั้น กทม.ได้ประสานไปยังโรงเรียนในพื้นที่ ๓ เขต ซึ่งเป็นพื้นที่รอยต่อ จ.สมุทรสาคร นั้นเบื้องต้นทุกโรงเรียนที่ตั้งอยู่ใน ๓ เขต คือ บางขุนเทียน บางบอน หนองแขม จะมีการสั่งปิดเรียนเป็นเวลา ๑๔ วัน โดยโรงเรียนจะต้องมีการทำแผนการเรียน รวมทั้งการสอนออนไลน์ชดเชย ส่วนศูนย์เด็กเล็กให้ใช้แนวทางเดียวกัน ส่วนโรงเรียนในพื้นที่อื่นๆ หากเห็นสมควรว่าจะปิดก็ให้เป็นดุลพินิจของผู้อำนวยการในแต่ละสถานศึกษา เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อต่อไป</p>		

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๒	เดือนประชาชนเตรียมรับมือสถานการณ์ฝุ่นระลอกใหม่ ปลายธันวาคมนี้	newtv matichon twitter.com bangkokbiznews matichon mgronline thairath khaosod facebook.com posttoday tnnthailand sanook voicetv banmuang	- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM๒.๕) ในกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ว่า เนื่องจากกรุงเทพฯ ประสบปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM๒.๕) เกินมาตรฐานในช่วงเดือน ธ.ค. - เม.ย ของทุกปี เนื่องจากสภาพอุตุนิยมวิทยา มีอากาศนิ่ง ลมสงบ ทำให้ฝุ่นละอองไม่สามารถลอยตัวได้ ทำให้มีการสะสมของฝุ่นละอองในอากาศเพิ่มขึ้น ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน ที่ผ่านมา กทม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันจัดทำแผนการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM๒.๕ ในพื้นที่กรุงเทพฯ ปี ๒๕๖๔ และได้เวียนแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามภารกิจ อีกทั้งในช่วงหลายวันที่ผ่านมาพบว่าฝุ่นละออง PM๒.๕ สูงเกินมาตรฐานในหลายพื้นที่ และต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง สำหรับการประชุมในครั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เสนอแนวทางการดำเนินการตามมาตรการเร่งด่วนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหฝุ่นละออง PM๒.๕ รวมถึงการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM๒.๕ ในพื้นที่กรุงเทพฯ ปี ๖๔ ระหว่างวันที่ ๑ ธ.ค.๖๓ - ๒๘ ก.พ.๖๔ แบ่งออกเป็นระยะตามสถานการณ์ คือ มาตรการระยะที่ ๑ สำหรับสถานการณ์ฝุ่นละอองไม่เกิน ๕๐ มค.ก./ลบ.ม. ได้แก่ การล้างถนน การกำกับดูแลสถานที่ก่อสร้าง บริการตรวจเช็คควันดำ เครื่องยนต์ฟรี ควบคุมโรงงานอุตสาหกรรมในการปล่อยควันดำ กวดขันไม่ให้เผาในที่โล่ง งดกิจกรรมกลางแจ้งของเด็กเล็กและประชาชนสัมพันธ์ให้สวมใส่หน้ากากอนามัย ติดตั้งเครื่องวัดปริมาณฝุ่นบริเวณสวนสาธารณะ เปิดคลินิกมลพิษทางอากาศในโรงพยาบาลสังกัด กทม. และการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใช้บริการติดตามคุณภาพอากาศผ่านแอปพลิเคชันและช่องทางประชาสัมพันธ์อื่นๆ มาตรการระยะที่ ๒ สำหรับสถานการณ์ที่มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กระหว่าง ๕๐ - ๓๕ มค.ก./ลบ.ม. ได้แก่ การปิดการเรียนการสอน โรงเรียนสังกัด กทม.ครั้งละไม่เกิน ๓ วัน การบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำความผิดในการเผา การงดกิจกรรมก่อสร้างทุกประเภทที่เกิดฝุ่น การจัดให้มี Safe Zone ในทุกโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กสังกัด กทม.การจัดเก็บขยะมูลฝอยให้แล้วเสร็จก่อนเวลา ๐๔.๐๐ น. มาตรการระยะที่ ๓ สำหรับสถานการณ์ที่มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก ๓๖ มค.ก./ลบ.ม. ได้แก่ การปิดการเรียนการสอน	ด้านบวก - เพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM๒.๕ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยบูรณาการความร่วมมือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างยั่งยืนและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM๒.๕ ในพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง รวมถึงสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนในการป้องกันและลดสาเหตุการเกิดฝุ่นละออง

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			<p>ครึ่งละไม่เกิน ๑๕ วัน ให้บุคลากรของ กทม.เหลือเวลาการทำงานและลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว ใช้มาตรการจับปรับจอดรถไม่ดับเครื่อง และประสานให้หน่วยงานราชการใช้ระบบขนส่งมวลชน การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกับผู้กระทำผิดในการเผา การตรวจวัดควันดำรถโดยสารไม่ประจำทางทุกคัน</p> <p>- กรมอุตุนิยมวิทยาได้รายงานว่าจะมีสถานการณ์ฝุ่นเกิดขึ้นอีก ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๙ ธ.ค. ๖๓ กทม.ได้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าให้ระมัดระวังตนเอง โดยการสวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่อออกนอกบ้าน งดการเผาในที่โล่งแจ้ง การงดใช้รถยนต์เครื่องยนต์ดีเซลหรือรถที่มีการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ อีกทั้งกรมควบคุมมลพิษร่วมกับกองบังคับการตำรวจจราจร จะตั้งด่านตรวจวัดควันดำอย่างต่อเนื่อง</p>		
๓	<p>กทม.ตรวจคุณภาพรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน</p>	<p>bangkokbiznews siamrath mgronline khaosod twitter.com</p>	<p>- พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รพ.ว.กทม. กล่าวภายหลังเปิดโครงการตรวจรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน กทม. ประจำปี ๖๔ ว่า ตามที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) โดยคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน ได้ประกาศเรื่องเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการฉุกเฉินตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งกำหนดให้รถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ที่เข้าร่วมปฏิบัติการในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ต้องผ่านการจดทะเบียน ตรวจสอบสภาพ และต่อใบอนุญาตประจำปีของกรมการขนส่งทางบก รวมถึงต้องผ่านการตรวจรับรองจากหน่วยงานตรวจรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินระดับจังหวัด ในส่วนของเขตพื้นที่กรุงเทพฯ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้กำหนดให้สำนักงานการแพทย์ (สนพ.) กทม. เป็นหน่วยงานในการตรวจรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน โดยมีรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่เข้าร่วมการตรวจรับรอง รวมจำนวนทั้งสิ้น ๑๐๓ คัน แบ่งเป็น ประเภทรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินระดับสูง (Advance) จำนวน ๒๓ คัน และประเภทรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินระดับต้น (Basic) จำนวน ๘๐ คัน หน่วยงานที่เข้าร่วมการตรวจรับรอง ได้แก่ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มูลนิธิร่วมกตัญญู มูลนิธิกุ๊กภัยมไหโร มูลนิธิสยามรวมใจ มูลนิธิอาสาหนองจอก (ศูนย์ราชพฤกษ์) กู้ชีพหงส์แดง กู้ชีพกุบแดง มูลนิธิจีเด็กลี้ม อู่ก๊กตึ๊ง (พิรุณ) และศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ)</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความมั่นใจในคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินของ กทม.</p>	<p>- สำนักงานการแพทย์ และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การดำเนินการตรวจรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินของ กทม.ที่มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชน</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๔	ความคืบหน้า เขื่อนคลองลาดพร้าว	ข่าวสด	<p>- นายศักดิ์ชัย บุญมา รพว.กทผ. กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและแก้ไขปัญหาการรุกร้ำลำน้ำสาธารณะ และพัฒนาพื้นที่บริเวณคลองลาดพร้าว ครั้งที่ ๑ ว่าที่ประชุมได้รายงานผลความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรค โครงการก่อสร้างเขื่อนคลองลาดพร้าว โครงการก่อสร้างบ้านมั่นคง รวมทั้งได้หารือแนวทางการบริหารสัญญา และการดำเนินการกับผู้รุกร้ำ ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติให้สำนักการระบายน้ำ เร่งรัดผู้รับจ้างให้ดำเนินการก่อสร้างเขื่อนคลองลาดพร้าว ให้แล้วเสร็จตามแผนงาน และหารือแนวทางการบริหารสัญญากับสำนักงานกฎหมายและคดี รวมถึงให้สรุปข้อดีข้อเสีย หากต้องบอกเลิกสัญญา นอกจากนี้ให้สำนักงานเขต และกรมธนารักษ์ เร่งรัดดำเนินการตามมาตรการด้านกฎหมายกับผู้รุกร้ำให้ถูกต้องครบถ้วนตามอำนาจหน้าที่</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพฯ</p> <p>- ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณริมคลองลาดพร้าว ให้ได้อยู่อาศัยในสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น</p>	<p>- สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขตพื้นที่ และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้า การก่อสร้างเขื่อนคลองลาดพร้าว รวมถึงสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ให้ตระหนักถึงประโยชน์ส่วนรวมจากการก่อสร้างเขื่อนคลองลาดพร้าว</p>
๕	เตรียมเปิดพื้นที่ ทำการค้า ๓๔ จุด ทั่วกรุง	bangkokbiznews matichon dailynews khaosod twitter.com mgronline thansettakij komchadluek thaiquote	<p>- นายสกลธี ภัททิยกุล รพว.กทผ. กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาจุดผ่อนผันที่ยังไม่ได้ยกเลิก จำนวน ๑๗๑ จุด ในพื้นที่ ๑๘ เขต และพิจารณาพื้นที่ทำการค้าในบริเวณใหม่ หรือในจุดผ่อนผันเดิมที่ได้ยกเลิกไปแล้ว ว่าจุดใดที่เข้าเกณฑ์หรือไม่ขัดต่อประกาศ กทผ. (ฉบับใหม่) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดพื้นที่ทำการค้าและการขายหรือจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ ลงวันที่ ๒๘ ม.ค. ๖๓ ซึ่งสำนักงานเขตได้เสนอพื้นที่ทำการค้าซึ่งเป็นจุดผ่อนผันที่ยังไม่ได้ยกเลิก และขอทบทวนเป็นพื้นที่ทำการค้า จำนวน ๘ สำนักงานเขต จำนวน ๓๓ จุด และพื้นที่ทำการค้าใหม่ จำนวน ๑ จุด รวมจำนวนทั้งสิ้น ๓๔ จุด ให้คณะกรรมการฯ พิจารณา ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โดยจะเสนอให้กองบัญชาการตำรวจนครบาลพิจารณาต่อไป สำหรับจุดทำการค้าดังกล่าวจะผ่อนผันผู้ค้ารายเดิมได้ขายต่อไปอีกเป็นระยะเวลา ๖ เดือน หลังจากนั้นให้ยึดถือตามประกาศฯ ฉบับใหม่ ทั้งนี้ จุดทำการค้าที่อนุญาตมีหลายจุดที่คุณสมบัติหรือลักษณะทางกายภาพไม่เข้าข่ายหลักเกณฑ์ตามประกาศฉบับใหม่ อย่างไรก็ตามในช่วง ๖ เดือนแรกนี้จะอนุโลมให้ก่อน หลังจากนั้นจะมีการพิจารณาความเหมาะสมอีกครั้ง</p> <p>- สำหรับจุดทำการค้า จำนวน ๓๔ จุด ที่สำนักงานเขตเสนอให้กำหนดพื้นที่ทำการค้า ประกอบด้วย สำนักงานเขตบางคอแหลม จำนวน ๒ จุด ได้แก่</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- ดำเนินการตาม พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.๒๕๓๕</p>	<p>- สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดระเบียบทางเท้าในพื้นที่กรุงเทพฯ และการพิจารณาหาพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อจัดทำเป็นพื้นที่การค้าโดยไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนส่วนรวม</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			<p>(๑) บริเวณตลาดคลองสวนหลวง (๒) บริเวณถนนเจริญกรุง ๘๑ - ๘๕ สำนักงานเขตยานนาวา จำนวน ๕ จุด ได้แก่ (๑) บริเวณหน้าตลาดรุ่งเจริญ ถ.สาธูประติษฐ์ (๒) บริเวณปากซอยปริยานนท์ ถ.สาธูประติษฐ์ (๓) บริเวณหน้าตลาดนางลิ้นจี่ ถ.นางลิ้นจี่ (๔) บริเวณหน้าธ.กรุงศรีอยุธยา ถ.พระราม ๓ (๕) บริเวณหน้าบริษัทไอซีซี ถ.สาธูประติษฐ์ ๕๙ สำนักงานเขตลาดพร้าว จำนวน ๑ จุด ได้แก่ บริเวณตรงข้ามกองปราบปราม ถ.โชคชัย ๔ สำนักงานเขตคลองเตย จำนวน ๗ จุด ได้แก่ (๑) หน้าธ.กสิกรไทย สาขาคลองเตย (๒) หน้าองค์การโทรศัพท์ ถ.พระราม ๔ (๓) ซอยสุขุมวิท ๔ (๔) ซอยไฟ่สิงโต (๕) ซอยอรรถกวี (๖) ซอยแสนสุข ผิงชัย (๗) ซอยสุขุมวิท ๑๘๘ สำนักงานเขตปทุมวัน จำนวน ๔ จุด ได้แก่ (๑) ถ.สารสิน ตั้งแต่แยกราชดำริ - แยงสารสิน (๒) ถนนหลังสวน ตั้งแต่ทางเข้าอาคารเมอร์คิวรี่ ถึงอาคารเลขที่ ๒๙-๒๙/๔ (๓) หน้าอาคารโรเล็กซ์ ถนนวิฑู (๔) หน้าวัดดวงแข ถ.จาร์เมือง สำนักงานเขตบางรัก จำนวน ๗ จุด ได้แก่ (๑) ถนนคอนแวนต์ ผิงชัย - ผิงขวา (๒) บริเวณซอยสีลม ๕ (๓) ถ.พระราม ๔ ตั้งแต่ซอยจอมสมบูรณ์ถึงซอยพระนคร (๔) ซอยสีลม ๙ สาทร ๑๐,๑๒ (๕) ถนนสีลม บริเวณหัวมุมถนนมเหล็กถึงปากซอยสีลม ๑๒ (๖) ถนนสุรวงศ์ ขาเข้า ตั้งแต่หัวมุม ถ.ธนิยะ - ซอยสุรวงศ์ เซ็นเตอร์ (๗) ถ.สุรวงศ์ ขาออก บริเวณหน้า ธ.กสิกรไทย - หน้าร้านนวดแผนไทย สำนักงานเขตบางกอกน้อย ๗ จุด ได้แก่ (๑) ผิงตรงข้าม รพ.ศิริราช ถ.วังหลัง (ผิงขาออก) (๒) ปากตรอกวังหลัง ถ.อรุณอมรินทร์ (ผิงขาเข้า) (๓) ซอยแสง ผิงนันทอุทยาน (สโม่สหทหารเรือ) ถ.อิสรภาพ (ผิงขาเข้า) (๔) หน้าตลาดพรานนก ถ.อิสรภาพ (ผิงขาเข้า) (๕) หน้าตลาดบางกอก ถ.อิสรภาพ (ทั้งสองผิง) (๖) หน้าตลาดบางขุนนนท์ ถ.บางขุนนนท์ (ผิงขาออก) (๗) หน้าไประณีย์บางขุนนนท์ ถ.บางขุนนนท์ (ผิงขาออก) และพื้นที่ทำการค้าใหม่ในพื้นที่เขตจตุจักร จำนวน ๑ จุด ได้แก่ บริเวณถนนกำแพงเพชร ตั้งแต่หน้าห้างสรรพสินค้ามิกซ์ จตุจักรถึงทางเข้าลานจอดรถห้างเจมอลล์</p>		
๖	กทม.ลงพื้นที่ติดตามการยกขากรถยนต์ในพื้นที่เขตราชเทวี	posttoday mgronline mbfnews banmuang	- นายสกลธี ภัททิยกุล รพ.กทม. กล่าวภายหลังลงพื้นที่ตรวจการยกขากรถยนต์ในพื้นที่เขตราชเทวี ว่า กทม. โดยสำนักเทศกิจ (สนท.) ได้ดำเนินโครงการ ๑๐๐ วัน กำจัดขากรถ ลดปัญหาจราจรเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรที่ติดขัด และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยให้สำนักงานเขตสำรวจและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย	<u>ด้านบวก</u> - ติดตามการยกขากรถยนต์ในกรุงเทพฯ ตามนโยบายของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. - เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการ	- สำนักเทศกิจ สำนักงานเขตและสำนักงานประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการจัดระเบียบการจอดขากรถยนต์ไว้บนถนน หรือ

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			(พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดฯ มาตรา ๑๘ ปรับไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท) ซึ่งในพื้นที่เขตราชเทวีได้สำรวจพบซากกรด จำนวน ๑๒ คัน อยู่บริเวณ ถ.กำแพงเพชร ๕ จำนวน ๘ คัน เคลื่อนย้ายแล้ว จำนวน ๕ คัน อยู่บริเวณ ชุมชนซอยมันสิน จำนวน ๔ คัน เคลื่อนย้ายแล้ว จำนวน ๒ คัน จึงเหลือซากกรดที่ต้องเคลื่อนย้ายในพื้นที่เขตราชเทวีทั้งสิ้น จำนวน ๕ คัน สำนักงานเขตราชเทวี จึงได้ร่วมกับ สนท. กองโรงงานช่างกล สำนักการคลัง และสถานีตำรวจนครบาลพญาไท เคลื่อนย้ายซากกรดยนต์จำนวน ๕ คันดังกล่าว ซึ่งจอดอยู่บริเวณ ถ.กำแพงเพชร ๕ จำนวน ๓ คัน และจอดอยู่บริเวณซอยชุมชนมันสิน จำนวน ๒ คัน โดยจะเคลื่อนย้ายไปเก็บบริเวณที่ว่างของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (สะพานหัวช้าง) เป็นการชั่วคราว หากไม่มีเจ้าของมาติดต่อจะจัดเก็บซากกรดยนต์ไว้ประมาณ ๖ เดือน และเป็นอำนาจหน้าที่ของ ผอ.เขต ในการขายทอดตลาดซากกรดยนต์ดังกล่าวต่อไป	ตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕	สถานที่สาธารณะในพื้นที่กรุงเทพฯ รวมทั้งการขอความร่วมมือประชาชนไม่จอดรถ หรือตั้งวางสิ่งของกีดขวางทางสาธารณะ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองด้วยการแจ้งเบาะแสการจอดทิ้งซากกรดยนต์
๗	เปิดพื้นที่แสดง-ขายสินค้าสร้างรายได้คนพิการ	แนวหน้า naewna	- นายสกลธี ภัททิยกุล รพว.กทผ. กล่าวว่า กทผ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในทุกด้านนอกจากจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของ กทผ. ที่ปัจจุบันมีการจ้างผู้พิการครบทุกเขตแล้ว ด้านการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ ให้สำนักพัฒนาสังคมเชิญสมาคมคนพิการทุกแห่งที่ต้องการมาออกร้านจำหน่ายสินค้า จัดการแสดงต่างๆ หรือแสดงเปิดหมวก ในตลาดนัดหรือถนนคนเดินของ กทผ.ให้มากขึ้น เช่น กลุ่มเด็กออทิสติกที่มีแบรนด์ ART STORY by Autistic Thai นอกจากนี้ ให้พิจารณาเพิ่มจำนวนการรับเด็กพิเศษ (ออทิสติก) เข้าเรียนในโรงเรียนสังกัด กทผ.ที่ปัจจุบันยังมีน้อย ขณะที่จำนวนเด็กออทิสติกในกรุงเทพฯ มีหลายหมื่นคนซึ่งจะมีปัญหาในการหาที่เรียนลำบาก จึงให้หาแนวทางเพิ่มโรงเรียนสังกัด กทผ.ที่จะรับเด็กออทิสติกเข้าเรียนได้มากที่สุด เพื่อความสะดวกของผู้ปกครอง	<u>ด้านบวก</u> - ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้พิการ ผู้ใช้รถเข็น และผู้สูงอายุให้ได้รับความสะดวกในการดำเนินชีวิตในทุกมิติ	- สำนักพัฒนาสังคม และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์แผนการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในพื้นที่กรุงเทพฯ
๘	ปลัด กทผ.สั่งการทุกเขต ปฏิบัติการเฝ้าระวังโควิด-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างเคร่งครัด	matichon posttoday newtv m๒fnews facebook.com	- นางศิลาปสวย ระวีแสงสุรย์ ป.กทผ. กล่าวภายหลังการประชุมผ่าน LINE Video Call เพื่อแจ้งข้อสั่งการภายหลังการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ กทผ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ แก่ผู้อำนวยการเขต ทั้ง ๕๐ เขต ให้ดำเนินการตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพฯ ว่า ได้สั่งการให้ ผอ.เขตบางขุนเทียน ผอ.เขตหนองแขม และ ผอ.เขตทวีวัฒนา ตั้งด่านตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าสู่กรุงเทพฯ จำนวน ๔ จุด ตลอด ๒๔ ชม.	<u>ด้านบวก</u> - ขับเคลื่อนมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโควิด-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโควิด-๑๙



ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			<p>ดังนี้ จุดที่ ๑ ถ.พระราม ๒ บริเวณป้อม ปตท. แขวงสามสี เขตบางขุนเทียน จุดที่ ๒ ถ.เพชรเกษม หน้า ม.เอเชียอาคเนย์ เขตหนองแขม จุดที่ ๓ สะพาน รัษฎะเลบางขุนเทียน ใกล้กับโรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ เขตบางขุนเทียน และจุดที่ ๔ ถ.บรมราชชนนี บริเวณใต้สะพาน ตัดกับ ถ.พุทธมณฑลสาย ๓ เขตทวีวัฒนา โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขต สถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่ กอ.รมน.กทม. อปพร.เขต จิตอาสา เจ้าหน้าที่มูลนิธิต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมปฏิบัติการด้วย นอกจากนี้ ได้สั่งการให้ ผอ.เขต ทั้ง ๕๐ เขต ลงพื้นที่ตรวจเชิงรุกสถานที่ต่าง ๆ อย่างเข้มข้น อาทิ สถานประกอบการ ผับ บาร์ สถานบันเทิง สวนสาธารณะ วัด มัสยิด โบสถ์ ตลาด เป็นต้น ให้ปฏิบัติตาม มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-๑๙ อย่างเคร่งครัด ตามมาตรการที่ เคยใช้ ได้แก่ การลงทะเบียนเข้าสถานที่ผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะ การเว้น ระยะห่าง การสวมหน้ากากอนามัย การให้บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เป็นต้น โดยเฉพาะตลาดที่ขายอาหารทะเล ซึ่งนำอาหารทะเลจากมหาชัย เข้ามาขาย โดยให้สำนักงานเขตประสานความร่วมมือกับศูนย์บริการ สาธารณสุข สำนักอนามัย ในการลงพื้นที่ตรวจ พร้อมเน้นย้ำให้ประชาชน ฝ้าระวังและสังเกตอาการ หากมีไข้ ไอ ลื่นไม่รับรส จมูกไม่รับกลิ่น ฯลฯ สามารถเข้ารับการตรวจด้วยวิธีการ swab และกักกันตนเองเป็นเวลา ๑๔ วัน สำหรับสำนักงานเขตที่มีบุคลากรที่เดินทางไปกลับระหว่างกรุงเทพฯ - สมุทรสาคร หรือมีที่พักอาศัยใน จ.สมุทรสาคร ให้บุคคลดังกล่าวทำงานที่บ้าน (Work from Home) และดำเนินการทำแบบประเมินอาการผ่านเว็บไซต์ BKK Covid-๑๙ ทุกคน พร้อมให้แต่ละเขตสรุปรายงานจำนวนและมาตรการที่ได้ดำเนินการ เพื่อรายงานเข้าที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) กรุงเทพมหานคร (ศบค.กทม.) ด้านมาตรการเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว ให้ทุกเขตติดตามว่ามีชาวต่างด้าว เข้ามาในพื้นที่เขตหรือไม่ และกำชับให้เข้าระบบคัดกรองแรงงานต่างด้าว ผ่าน BKK COVID-๑๙ เพื่อ กทม.ใช้เป็นข้อมูล หากผลการประเมินพบผู้เข้าข่าย เป็นบุคคลเสี่ยงติดเชื้อ สำนักอนามัยจะประสานเพื่อตรวจคัดกรองโดย ละเอียดต่อไป โดยขอให้ทุกเขตคุมเข้มไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว ที่ทำงานในพื้นที่กรุงเทพฯ ด้วย โดยการลงทะเบียนแรงงานต่างด้าวหรือ</p>	<p>- ฝ้าระวัง และแจ้งเบาะแสกรณี พบผู้ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคโควิด-๑๙</p>	<p>ในพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างเข้มข้น และต่อเนื่อง และรณรงค์ ขอความร่วมมือเจ้าของ สถานประกอบการตรวจ คัดกรองแรงงานต่างชาติ ทางเว็บไซต์ BkkCovid-๑๙ รวมถึงขอความร่วมมือ ผู้ประกอบการและประชาชน ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และควบคุมโรคที่กำหนด อย่างเคร่งครัด</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			ลงทะเบียนกรณีการเปลี่ยนนายจ้าง ขอให้สำนักงานปกครองและทะเบียนประสานสำนักงานบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน งดการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวชั่วคราว เพื่อป้องกันการเคลื่อนย้าย		
๙	กำชับสถานศึกษาในสังกัด กทม. ดำเนินมาตรการป้องกันฝุ่นละออง PM๒.๕ อย่างเข้มข้น	bangkokbiznews	- นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ป.กท. กล่าวถึงการป้องกันอันตรายจากฝุ่นละอองที่อาจก่อให้เกิดต่อสุขภาพของเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัด กทม. ว่า กทม. โดยสำนักงานการศึกษา (สนศ.) ได้กำชับสถานศึกษาในสังกัด กทม. ทั้ง ๔๓๗ แห่ง ดำเนินมาตรการป้องกันฝุ่นละออง PM๒.๕ อย่างเข้มข้น รวมถึงจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนและบริเวณโดยรอบให้ปลอดภัย ได้แก่ จัดทำม่านละอองน้ำบริเวณอาคารเรียน เพื่อกำจัดฝุ่นละออง PM๒.๕ จัดให้มี Safe Zone เช่น ห้องเด็กเล็ก ห้องสมุด ห้องประชุม ให้เป็นสถานที่ปราศจากฝุ่นละออง รวมถึงเพิ่มพื้นที่สีเขียว หรือพื้นที่สีเขียวภายในโรงเรียนให้มากขึ้น ขณะเดียวกันได้จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์แสดงค่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM๒.๕ หรือสัญญาณไฟแสดงระดับคุณภาพอากาศภายในโรงเรียน พร้อมกำชับให้ทำความสะอาดบริเวณภายในโรงเรียน และบริเวณโดยรอบให้สะอาด ปราศจากฝุ่นละอองอยู่เสมอ งดกิจกรรมที่ทำให้เกิดฝุ่น ตลอดจนให้ความรู้เรื่องการป้องกันปัญหาฝุ่นละออง PM๒.๕ โดยบูรณาการเข้ากับการเรียนรู้ในวิชาเรียน จัดทำแผนการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและส่งต่อนักเรียนไปยังสถานพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน กำหนดบริเวณรับส่งนักเรียนให้เหมาะสม เพื่อลดการสะสมของฝุ่นละอองจากเครื่องยนต์ กรณีพบฝุ่นละอองมีค่าเกินมาตรฐานส่งผลกระทบต่อสุขภาพนักเรียน ให้สถานศึกษาที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวประกาศหยุดการเรียนการสอนโดยให้อยู่ในดุลพินิจของผู้บริหารสถานศึกษา ทั้งนี้ ที่ผ่านมา สำนักพัฒนาสังคม ได้มอบแผ่นกรองอากาศให้กับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน กทม. จำนวน ๒๙๒ ศูนย์ฯ ในพื้นที่ ๔๕ สำนักงานเขต สำหรับติดตั้งในเครื่องปรับอากาศและพัดลม เพื่อป้องกันและดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็กในห้องเรียน กว่า ๑,๐๐๐ ห้อง ทั้งนี้ ได้ติดตั้งในศูนย์ฯ ทุกแห่งเรียบร้อยแล้ว	<b>ด้านบวก</b> - เพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM๒.๕ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยบูรณาการความร่วมมือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างยั่งยืนและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด - กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในโรงเรียนสังกัด กทม. อย่างเข้มข้น	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM๒.๕ ในพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง รวมถึงสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนในการป้องกันและลดสาเหตุการเกิดฝุ่นละออง
๑๐	มอบเกียรติบัตรโครงการถนน	thailandplus siamrath	- นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ป.กท. กล่าวภายหลังพิธีมอบเกียรติบัตรผลการดำเนินโครงการถนนสะอาดของ กทม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	<b>ด้านบวก</b> - เพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหา	- สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และ

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
	<p>อากาศสะอาด ประจำปี ๖๓</p>	<p>mgronline</p>	<p>พร้อมมอบนโยบายด้านการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM๒.๕ ตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหาหมอกพิษด้านฝุ่นละออง” เพื่อเป็นกรอบแนวทางการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM๒.๕ ของสำนักงานเขต ๕๐ เขต ว่า ในปี ๖๓ กทม.ได้ขยายผลดำเนินโครงการด้วยการเพิ่มจำนวนถนน และเพิ่มระยะทางในถนนเดิม รวมจำนวน ๒๕ เขต ส่งผลให้ปี ๖๓ มีถนนตามโครงการถนนอากาศสะอาด เพิ่มขึ้นเป็น ๑๖๗.๒๒ กม. และมีจำนวนถนนสะอาด เพิ่มขึ้นเป็น ๕๗ สาย รางวัลแบ่งออกเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับดี สำหรับเขตที่ดำเนินกิจกรรมครบตามเป้าหมาย จำนวน ๑๔ เขต ได้แก่ คันนายาว จอมทอง ดินแดง ทวีวัฒนา บางนา บางรัก พระโขนง พระนคร ยานนาวา ลาดพร้าว สวนหลวง สะพานสูง สายไหม และหนองจอก ระดับดีเด่น สำหรับเขตที่ดำเนินกิจกรรมครบตามเป้าหมายและส่งรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ จำนวน ๒๑ เขต ได้แก่ คลองเตย คลองสาน จตุจักร ดอนเมือง ตลิ่งชัน ธนบุรี บางเขน บางกะปิ บางขุนเทียน บางซื่อ บางพลัด บึงกุ่ม ประเวศ ป้อมปราบศัตรูพ่าย พญาไท มีนบุรี ราชเทวี วังทองหลาง สาทร หนองแขม และหลักสี่ ระดับดีเยี่ยม สำหรับเขตที่ดำเนินกิจกรรมครบตามเป้าหมาย จัดส่งรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการพร้อมจัดส่งคลิปวิดีโอรวบรวมผลการดำเนินงาน จำนวน ๑๕ เขต ได้แก่ คลองสามวา ดุสิต ทุ่งครุ บางแค บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ บางคอแหลม บางบอน ปทุมวัน ภาษีเจริญ ราชบุรีบูรณะ ลาดกระบัง วัฒนา สัมพันธวงศ์ และห้วยขวาง</p>	<p>ฝุ่นละอองในพื้นที่กรุงเทพฯ</p>	<p>สำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนิน โครงการ “ถนนอากาศสะอาด ของกรุงเทพมหานคร” อย่าง ต่อเนื่อง</p>
<p>๑๑</p>	<p>เชิญเที่ยวชมสวน เกษตรผสมผสาน ศาสตร์ศิลป์ ถิ่น เรียนรู้ คู่พระโขนง</p>	<p>mgronline bangkokbiznews thaitabloid</p>	<p>- นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปล.กทม. กล่าวภายหลังลงพื้นที่เยี่ยมชมสวนเกษตรผสมผสาน “ศาสตร์ศิลป์ ถิ่นเรียนรู้ คู่พระโขนง” ณ บริเวณหมู่บ้านวรบุลย์ ซอย ๓ ซอยอ่อนนุช ๔๔ (ซอยวชิรธรรม ๕๗) ว่า สวนดังกล่าวมีขนาดพื้นที่ ๑ ไร่ ได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณสุภา สิทธิมงคล มอบที่ดินดังกล่าวให้สำนักงานเขตพระโขนง ใช้ประโยชน์เป็นระยะเวลา ๕ ปี สำนักงานเขตพระโขนง จึงได้ปรับสภาพพื้นที่จากที่ว่างเปล่า ให้เกิดเป็นสวนเกษตรผสมผสาน ตามแนวพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ ๙ ภายใต้ชื่อแผนงานกิจกรรม “ศาสตร์ศิลป์ ถิ่นเรียนรู้ คู่พระโขนง” ซึ่งภายในศูนย์การเรียนรู้ประกอบด้วย การปลูกพืชผักสวนครัว และผลไม้ปลอดสารพิษหลากหลายชนิด</p>	<p><u>ด้านบวก</u> - จัดทำศูนย์เรียนรู้สวนเกษตรผสมผสาน “ศาสตร์ศิลป์ ถิ่นเรียนรู้ คู่พระโขนง”</p>	<p>- สำนักงานเขตพระโขนง และสำนักงาน ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเปิด ศูนย์เรียนรู้สวนเกษตร ผสมผสาน “ศาสตร์ศิลป์ ถิ่นเรียนรู้ คู่พระโขนง” พร้อมเชิญชวนประชาชน เข้าเยี่ยมชม</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			<p>การเลี้ยงปลาหลายพันธุ์ในบ่อผ้าใบ อีกทั้งมีโรงเลี้ยงไก่ไข่ เพื่อเป็นต้นแบบในการสร้างแหล่งอาหารง่ายๆ การหมักปุ๋ยพืชสด และปุ๋ยน้ำจุลินทรีย์เพื่อใช้ประโยชน์ หลีกเลี้ยงสารเคมี นอกจากนี้ ยังมีการออกแบบอุปกรณ์การเกษตรเพื่อการเพาะปลูกต่างๆ เป็นไปตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นำของเหลือใช้มาแปรรูป และนำกลับมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ เช่น แปลงปลูกพืชผักค้างเผาไม้เลื้อย หรือคอกหมักปุ๋ย ล้วนนำมาจากสิ่งของเหลือใช้จากบ้านเรือนประชาชนทั้งสิ้น รวมถึงจะมีการจัดทำห้องอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำปุ๋ยหมัก และน้ำหมักจุลินทรีย์ เพื่อเป็นปุ๋ยให้ต้นไม้ แก่ผู้ที่มาเยี่ยมชมสวนเกษตรผสมผสานแห่งนี้ด้วย สำหรับประชาชน หน่วยงาน หรือสถานศึกษาที่สนใจเข้าเยี่ยมชม สามารถติดต่อสอบถามหรือนัดวัน เวลาเข้าชม ได้ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๓๓๒ ๙๖๘๒</p>		

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์